



เมืองเซียเหมินนำเข้ารังนกดิบ 2,750 กิโลกรัม ในเดือนมกราคม 2567

หลังจากเริ่มต้นปี 2567 แพลตฟอร์มอุตสาหกรรมรังนกในเขตการค้าเสรีเมืองเซียเหมินของมณฑลฝูเจี้ยน มีการเริ่มต้นที่ดี โดยในเดือนมกราคมมีมูลค่าการผลิต 133.28 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.56 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีการนำเข้ารังนกดิบที่ไม่ได้ทำความสะอาดปริมาณ 2,750 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งพบว่าอุปสงค์และอุปทานของแพลตฟอร์มรังนกเซียเหมินมีแนวโน้มที่ดี

นายหลิว อี้หนิง ประธานบริษัทเมืองรังนกตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด (Southeast Edible Bird Nest Capital (Xiamen) Industrial Development Co., Ltd.) เผยว่า ทางบริษัทอยู่ระหว่างการเร่งผลักดันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการพิจารณาอนุญาตให้นำเข้ารังนกดิบที่ไม่ได้ทำความสะอาดจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย เป็นต้น (ปัจจุบันจีนอนุญาตให้นำเข้ารังนกดิบที่ไม่ได้ทำความสะอาดจากประเทศมาเลเซียเท่านั้น) ซึ่งจะช่วยให้การจัดการแหล่งสินค้ามีความมั่นคงและเชื่อถือได้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนการวางแผนตลาดเชิงลึกของห่วงโซ่อุตสาหกรรมครบวงจรของแพลตฟอร์มรังนก โดยหลังจากที่อุตสาหกรรมอาหารบำรุงร่างกายระดับไฮเอนด์ของจีนได้ฟื้นตัว ศักยภาพของตลาดความต้องการรังนกของผู้บริโภคก็จะค่อย ๆ ปรับสูงขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

นับตั้งแต่รังนกดิบที่ไม่ได้ทำความสะอาดได้เริ่มนำเข้าสู่เมืองเซียเหมินเมื่อปี 2562 แพลตฟอร์มรังนกได้นำเข้ารังนกดิบที่ไม่ได้ทำความสะอาดจนถึงปัจจุบันรวมประมาณ 88.06 ตัน โดยในปี 2566 มีการนำเข้ารังนกดิบที่ไม่ได้ทำความสะอาดประมาณ 29.03 ตัน

แพลตฟอร์มรังนก เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มสำคัญของเขตการค้าเสรีเมืองเซียเหมิน มีจำนวนบริษัทเกือบหนึ่งร้อยบริษัทได้เข้าร่วมจัดตั้งบริษัทด้านรังนกในเขตการค้าเสรีเมืองเซียเหมิน โดยมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมรังนกที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีห่วงโซ่อุตสาหกรรมรังนกที่สมบูรณ์แบบที่สุดของจีน และยังเป็นสถานที่กำหนดจำเพาะสำหรับการนำเข้าและแปรรูปรังนกดิบที่ไม่ได้ทำความสะอาดที่ใหญ่ที่สุดของจีน

คณะกรรมการจัดการเขตการค้าเสรีเมืองเซียเหมิน อำนวยความสะดวกให้กับบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมรังนกอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนถึงเสริมแพลตฟอร์มรังนก (เป็นแพลตฟอร์มทั้งการตรวจสอบจัดเก็บชั่วคราว และแปรรูปรังนกดิบที่ไม่ได้ทำความสะอาดที่นำเข้า) และนิคมอุตสาหกรรมรังนก เพื่อเร่งการผลิตและการขยายการผลิต โดยปัจจุบันเมืองเซียเหมินเป็นฐานการแปรรูปรังนกที่ใหญ่ที่สุดของจีน และมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์รังนกชั้นนำของจีน

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ Fujian Daily วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

https://www.fjdaily.com/app/content/2024-02/19/content_2362599.html